



**SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL**
Since 1986

Nội dung

- Gặp gỡ Quý Phụ huynh
- Những ngày đầu đến trường
- Sổ liên lạc
- Học tiếng Anh trên máy tính với chương trình Razkids và MConline
- Tết Trung Thu
- Lưu ý gửi phụ huynh



Toàn cảnh sân trước của trường SIS @ Ha Long



Học sinh lớp 1 đang thực hiện dự án Cây Gia Đình

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Gặp mặt Phụ huynh đầu năm mới

Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long đã khởi đầu năm học mới với một buổi gặp gỡ đầu năm học. Buổi họp có sự hiện diện của Quý vị Phụ huynh, đội ngũ giáo viên của Nhà trường và đại diện từ phía Công ty. Nhiều nội dung đã được cung cấp cho Phụ huynh trong buổi gặp mặt bao gồm phương thức liên lạc giữa Phụ huynh và Nhà trường, chương trình học, các phần mềm hỗ trợ cho chương trình học trên lớp cũng như học tại nhà, quy tắc ứng xử học đường và kế hoạch hoạt động của Nhà trường trong thời gian sắp tới.

Những ngày đầu đến trường

Những ngày đầu tại trường thật bận rộn nhưng cũng tràn đầy niềm vui và sự háo hức của các em học sinh, các giáo viên và nhân viên của Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long. Các trò đã làm quen và cùng nhau xây dựng những nề nếp học tập mới. Với một số các em học sinh Mẫu giáo, lần đầu tiên đến trường còn nhiều bỡ ngỡ, các cô giáo đã nỗ lực hết mình để giúp các em làm quen với môi trường mới. Tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên của Nhà trường đều nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử **TÔN TRỌNG** và các giáo viên cũng đã triển khai nội dung này đến từng lớp học. Nhà trường rất tự hào về nỗ lực của các giáo viên đã giúp khơi dậy sự hứng thú và tích cực của các em học sinh trong việc tham gia các hoạt động của trường.

Sổ liên lạc

Đối với các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, Nhà trường gửi sổ liên lạc về nhà để Phụ huynh có thể nắm được tình hình học tập của các em hàng ngày. Trong sổ sẽ có thông tin bài tập về nhà trong tuần, hướng dẫn làm bài tập trên máy tính và nhận xét của giáo viên. Đây là một cách hiệu quả giúp Phụ huynh và giáo viên giữ liên lạc thường xuyên và cùng hỗ trợ việc học tập của các em một cách hiệu quả nhất. Quý phụ huynh vui lòng đọc và ký xác nhận vào sổ liên lạc hàng ngày để đảm bảo việc liên lạc hiệu quả giữa Phụ huynh và Nhà trường.

Nâng cao chuyên môn giáo viên và giám sát chất lượng giảng dạy

Trong khuôn khổ chương trình Đào tạo nội bộ và Nâng cao chuyên môn cho các trường trong hệ thống KinderWorld, các thầy cô giáo Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo và Tiểu học của hệ thống trường KinderWorld tại Hà Nội bao gồm cô Estelle Brown – Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Kinderworld @ The Manor và cô Susanne Ivy Donaldson – Hiệu trưởng trường SIS @ Vạn Phúc đã có những buổi tập huấn và kiểm tra định kỳ tại trường SIS @ Hạ Long, nhằm đảm bảo đội ngũ giáo viên của trường thực hiện công tác chăm sóc và giảng dạy cho học sinh theo đúng chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế và khung giám sát chất lượng nội bộ của tập đoàn KinderWorld.



Trang truy cập Raz-Kids



Cô Linda and Cô Uyên đang dạy học sinh lớp 3 chương trình MOnline



Học sinh lớp mẫu giáo K2 học về chữ số



Học sinh lớp Nursery khám phá khuôn viên trường

Ngoài ra, Nhà trường rất vui mừng được chào đón cô Hồ Phương Thảo – Hiệu phó Phụ trách Chương trình Việt Nam của trường SIS @ Ciputra và cô Nguyễn Thị Thân – Giáo viên Mầm non của trường Mẫu giáo KinderWorld @ The Manor, là các giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm với hệ thống giáo dục KinderWorld tại Hà Nội, đã tới công tác tại SIS @ Hạ Long trong vòng 2 tháng từ nay đến hết tháng 10, nhằm hỗ trợ và giám sát chất lượng giảng dạy của các giáo viên của trường.

Chúng tôi tin tưởng rằng các hoạt động tập huấn tăng cường và hiệu quả và sự giám sát chất lượng chặt chẽ thường xuyên sẽ đảm bảo chất lượng giảng dạy tại SIS @ Hạ Long luôn được giữ vững theo tiêu chuẩn giáo dục quốc tế chất lượng cao mà toàn bộ hệ thống trường quốc tế của KinderWorld tại Việt Nam đang áp dụng.

Học tiếng Anh trên máy tính với chương trình Razkids và MOnline.

Tất cả các em học sinh đều rất hào hứng học tiếng Anh thông qua các chương trình trên máy tính là Razkids và MOnline. Chương trình có rất nhiều tài liệu thực hành ở các mức độ khác nhau để giúp các em luyện tập theo trình độ của mình. Học sinh từ lớp Dự bị Tiểu học đến lớp 3 đều có thông tin tài khoản truy cập của mỗi cá nhân, thông tin này được dán trong sổ liên lạc để các em tiện đăng nhập và làm bài tập của chương trình Razkids ở nhà. Quý Phụ huynh vui lòng nhắc nhở các em sử dụng chương trình để thực hành các kỹ năng tiếng Anh mỗi tối và ký xác nhận vào sổ liên lạc. Quý Phụ huynh cũng có thể có những trải nghiệm thú vị khi cùng các em học đọc trên phần mềm Razkids.

Nhà trường cũng sẽ gửi thông tin đến Phụ huynh để Quý vị có thể truy cập được phần dành cho phụ huynh trên Razkids.

Tết Trung Thu

Nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động chào đón Tết Trung Thu vào ngày 15/09/2016. Thời gian diễn ra sự kiện sẽ từ 2h45 đến 3h30 chiều. Các em học sinh sẽ có cơ hội tham gia các trò chơi dân gian, rước đèn lồng và học làm bánh Trung thu. Chúng tôi rất vui nếu Quý phụ huynh cùng tham dự chương trình với các em học sinh, Quý vị xin vui lòng thông báo tới cô giáo chủ nhiệm lớp. Chương trình sẽ mang lại cho các em nhiều niềm vui và những trải nghiệm lý thú.

Lưu ý gửi Quý phụ huynh

- Xin Quý Phụ huynh vui lòng lưu ý Nhà trường bắt đầu đón học sinh từ 8h15 sáng và giờ tan học đối với các lớp Mẫu giáo là 3h30 chiều và đối với cấp Tiểu học là 4h chiều. Dịch vụ quản lý học sinh ngoài giờ học sẽ được thông báo cụ thể đến Quý vị Phụ huynh trong thời gian sớm nhất.
- Các em học sinh trông rất tuyệt vời trong những bộ đồng phục mới. Mặc đồng phục cũng thể hiện niềm tự hào của các em khi là học sinh của Trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Quý Phụ huynh đã ủng hộ và nhắc nhở các em mặc đồng phục hàng ngày. Quý Phụ huynh cũng vui lòng lưu ý cho các em đi giày kín mũi khi tới trường.
- Giờ ăn trưa của học sinh Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 là 12h00, và Nhà trường cung cấp một bữa ăn nhẹ vào buổi chiều. Giờ ra chơi buổi sáng cho học sinh Tiểu học là từ 10h00 đến 10h15, Quý Phụ huynh có thể chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các em nếu có nhu cầu để ăn trong giờ nghỉ.